



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ โทร.0-2618-2323 ต่อ 1306-8

ที่ นร 0203.04/ 73248

วันที่ 13

พฤศจิกายน 2550

เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและเลื่อนในตำแหน่งระดับ 8,7 และ 6 (เพิ่มเติม)

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ

ตามที่ กปส. ได้มีประกาศ ลว. 11 มิ.ย.2550 เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและเลื่อนในตำแหน่งระดับ 8,7 และ 6 ในภาพรวม ระหว่างวันที่ 14 - 28 มิ.ย. 2550 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลบุคลากรสำหรับรองรับการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งว่าง และจะว่างในระหว่างเดือน มิ.ย. 2550 ถึง เม.ย. 2551 ให้เป็นไปด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นนั้น เนื่องจาก กปส. ได้ดำเนินการเลื่อนและย้ายผู้สมัครไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไปจำนวนมากพอสมควรแล้ว ซึ่งคงเหลือผู้สมัครจำนวนน้อยลง ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการที่ยังไม่ได้สมัครในครั้งก่อนมีโอกาสสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติมรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของ กปส. ในภาพรวมยิ่งขึ้น ขปส. ได้ เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการเปิดให้ข้าราชการสมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งย้ายและเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8,7 และ 6 ไปพร้อมกันเพิ่มเติม โดยให้ใช้แนวทางเดิมตามที่ถือปฏิบัติในรอบที่ผ่านมาโดยเป็นการเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบที่ผ่านมาดังกล่าว สำหรับผู้ที่สมัครในรอบที่ผ่านมาไว้แล้วให้ใช้ใบสมัครเดิมโดยไม่ต้องส่งใบสมัครเข้ามาอีก เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนในการสมัคร

ทั้งนี้ กรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับ 6 ต้องเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไป (จบห.ทั่วไป 6) ตามประกาศผลสอบของกรมประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านการสอบขึ้นบัญชี หรือบัญชีสอบหมดอายุไปแล้ว (นักประชาสัมพันธ์ 6 ,นวช.การเงินและบัญชี 6 ,นวช. พัสตุ 6) ให้ดำเนินการสมัครเข้ามาไว้ก่อน และ กปส. จะดำเนินการเปิดรับสมัครเพื่อขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกในภายหลัง กรณีผู้ที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศตามมติ ครม. จะต้องเข้ารับการอบรม และเมื่อผ่านการอบรมแล้ว จะต้องจัดส่งหลักฐานเพื่อแจ้งผลยืนยันให้ กกจ. ทราบ ด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โปรดพิจารณาดำเนินการแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยจัดส่งเอกสารการสมัครเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่โดยตรง (รายละเอียดตามประกาศ กปส. ลงวันที่ 12 พ.ย. 2550 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 - 28 พ.ย. 2550) โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง


(นงชญา จารุกา)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

อำนาจ

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์

เรื่อง รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับ 8,7 และ 6 (เพิ่มเติม)

อนุสนธิ ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2550 ได้เปิดให้ข้าราชการสมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งย้ายและเลื่อนไปพร้อมกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8, 7 และ 6 โดยไม่เปิดให้สมัครเฉพาะในตำแหน่งที่ว่างตามที่เคยดำเนินการมา แต่ได้เปิดให้สมัครในลักษณะภาพรวมของตำแหน่ง แบ่งประเภทตำแหน่งให้สมัครแยกตามระดับและให้เลือกพื้นที่(ภาค)แทนการเลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะย้ายหรือเลื่อนไปดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลบุคลากรสำหรับรองรับการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งว่างและจะว่าง ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2550 ถึง เมษายน 2551 ให้เป็นไปด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในระหว่างวันที่ 14 – 28 มิถุนายน 2550 ไปแล้ว นั้น

เนื่องจาก กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการเลื่อนและย้ายผู้สมัครไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไปจำนวนมากพอสมควรแล้ว ซึ่งคงเหลือผู้สมัครจำนวนน้อยลง ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการที่ยังไม่ได้สมัครในครั้งก่อนมีโอกาสสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อกาปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ในภาพรวมยิ่งขึ้น จึงประกาศให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ยังไม่ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในการสมัครครั้งก่อน ตามประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2550 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและเลื่อนไปดำรงตำแหน่งในระดับ 8,7 และ 6 เพิ่มเติม เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลรวมกับผู้สมัครรายเดิมเพื่อรองรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างและจะว่างในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง เมษายน 2551 ดังนี้.-

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและเลื่อน

ตำแหน่งที่เปิดให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งย้ายและเลื่อนพร้อมกัน ได้แก่ ตำแหน่งในระดับ 8,7 และ 6 (ไม่รวมตำแหน่งประเภทว,วช) เปิดให้สมัครในตำแหน่งและหน่วยงานเป็นแบบภาพรวมทั้งหมดของกรมประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งประเภทตำแหน่งให้สมัครแยกตามระดับและให้เลือกพื้นที่(ภาค)แทนการเลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะย้ายหรือเลื่อน ดังนี้ .-

1.1 ตำแหน่งที่เปิดให้สมัคร

ตำแหน่งในระดับ 8 แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแห่งประเทศไทย(ในภูมิภาค) ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(ในภูมิภาค) และ ผู้อำนวยการส่วน

ตำแหน่งในระดับ 7 แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย(13 สายงาน) , นายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา , ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัด

ตำแหน่งในระดับ 6 มี 1 ประเภท ได้แก่ หัวหน้างาน(11 สายงาน)

1.2 หน่วยงานที่เปิดให้สมัคร

ให้เลือกพื้นที่(ภาค) แทนการเลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะย้ายหรือเลื่อน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 แห่ง ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักประชาสัมพันธ์เขต1,2) ภาคเหนือ (สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3,4) ภาคใต้ (สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5,6) ภาคใต้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ภาคกลาง (สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7,8) ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ทั้งนี้ในแต่ละพื้นที่(ภาค)ให้รวมถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาด้วย

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเลื่อนตำแหน่งในระดับสูงขึ้น

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กำหนด และกรมประชาสัมพันธ์กำหนดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้-

2.1.1 คุณวุฒิการศึกษา

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ตามที่ ก.พ.กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตามเอกสาร 2 (ก)

2.2.2 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งต้องเคยปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมทั้งต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ดังนี้ .-

เลื่อนขึ้นระดับ	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
8	ดำรงตำแหน่งระดับ 7 ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือดำรงตำแหน่งระดับ 7 รวมกับระดับ 6 ไม่น้อยกว่า 3 ปี
7	ดำรงตำแหน่งระดับ 6 ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดำรงตำแหน่งระดับ 6 รวมกับระดับ 5 ไม่น้อยกว่า 4 ปี
6	ดำรงตำแหน่งระดับ 5 ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดำรงตำแหน่งระดับ 5 รวมกับระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 4 ปี

สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือสายงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก (รายละเอียดตามเอกสาร 2 (ข)) หรือเคยดำรงตำแหน่งแต่ไม่ครบ 1 ปี ต้องจัดทำเอกสารรายละเอียดแสดงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดยต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามแบบที่กำหนด

2.2.3 การสอบคัดเลือก

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับ 6 ต้องเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศผลสอบของกรมประชาสัมพันธ์ และบัญชียังไม่หมดอายุ

2.2.4 การผ่านการอบรม

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับ 6 จะต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี การทำแผ่นตาราง Spreadsheet มาแล้ว

2.2 คุณสมบัติของผู้สมัครย้ายตำแหน่งในระดับเดิม

ผู้ประสงค์จะขอย้ายต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในตำแหน่งที่สมัครตามข้อ 2.1.1 โดยผู้สมัครขอย้ายในตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ 3 (สายงานปริญญา) ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ 3 (สายงานปริญญา) มาก่อน

3. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและเลื่อน

ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งที่ตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ทั้งกรณีย้ายและกรณีเลื่อน ในตำแหน่งและพื้นที่ที่กำหนดไว้เป็นภาพรวมทั้งหมดของกรมประชาสัมพันธ์ ตามข้อ 1 และการสมัครในแต่ละกรณีสมัครได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง แต่ไม่เกิน 3 ตำแหน่ง และเลือกพื้นที่ได้ 1 แห่ง ตามแบบการสมัครแนบท้าย (เอกสาร 3.1) ซึ่งใบสมัครนี้จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการย้ายและเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8, 7 และ 6 (เพิ่มเติม) (ไม่รวมตำแหน่งประเภท ว.ว.ข.) ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง เมษายน 2551

อนึ่ง ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครครั้งนี้

ข้อมูลข้างต้นจะใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้สามารถแต่งตั้งข้าราชการได้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความพึงพอใจ ซึ่งไม่ใช่ข้อผูกมัดที่จะต้องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเฉพาะที่ได้แสดงความจำนงไว้เท่านั้น อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หรือคณะกรรมการจะพิจารณาเลื่อนหรือย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่างตามที่เหมาะสม

4. การพิจารณาเลื่อนและย้าย

ในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น จะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีรายชื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งในรอบการสมัครระหว่างวันที่ 14 - 28 มิถุนายน 2550 รวมทั้งในรอบการสมัคร ระหว่างวันที่ 14 - 28 พฤศจิกายน 2550 และมีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้นผู้ไม่มีรายชื่อสมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

สำหรับการย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งในระดับเดิมเป็นอำนาจของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่จะพิจารณาย้ายตามที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของราชการ แม้จะไม่ได้ยื่นแสดงความจำนงสมัครย้ายไว้ก็ตาม

5. การยื่นใบสมัครและระยะเวลาการส่งใบสมัคร

ให้จัดทำเอกสารการสมัครเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับและส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่โดยตรง ระหว่างวันที่ 14 - 28 พฤศจิกายน 2550 สำหรับเอกสารการสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับเรื่องไว้เกินกำหนดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 เวลา 16.30 น. จะไม่ได้รับการพิจารณา และกองการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งคืนให้ต้นสังกัดต่อไป

ทั้งนี้ เอกสารการสมัครเป็นหลักฐานของทางราชการ หากผู้สมัครรายใดมีเจตนาจัดทำเอกสาร โดยตัดทอน หรือตกเติมข้อความทำให้เอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้องไม่ตรงตามแบบ ที่กำหนดไว้ กรมประชาสัมพันธ์จะไม่รับพิจารณาและให้ถือว่าผู้สมัครปฏิบัติโดยเจตนาปลอมเอกสารราชการ

6. เอกสารที่ต้องส่งในการสมัคร (ใช้ตัวพิมพ์และเย็บแยกชุดที่มอบหมาย / ไม่ต้องทำเป็นรูปเล่ม)

6.1 เอกสารการสมัครย้าย จำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย

- (1) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย (เอกสารหมายเลข 3.1(ก))
- (2) ข้อมูลบุคคล (เอกสารหมายเลข 3.2) พร้อมทั้งแบบแสดงผลงานย้อนหลัง (แนบท้ายเอกสารหมายเลข 3.2 ข้อ 5) และข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ดังนี้
 - แบบแสดงผลงาน ให้บรรยายรายละเอียดผลงานย้อนหลัง 2 ปี พอสั่งเรียงไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4
 - ข้อเสนอ (Proposals) เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ความคาดหวัง เป้าหมาย แนวทางดำเนินงานและพัฒนางานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานตามตำแหน่งที่สมัคร ได้แก่ ตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการสถานีวิจัยโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ในภูมิภาค) ผู้อำนวยการสถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ในภูมิภาค) ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย นายสถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวหน้างาน มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4
- (3) เอกสารแสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะพิเศษ (เฉพาะผู้สมัครไปดำรงตำแหน่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

6.2 เอกสารการสมัครเลื่อน จำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย

- (1) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน (เอกสารหมายเลข 3.1(ข))
- (2) - (3) เอกสารเหมือนกับเอกสารการสมัครย้ายในข้อ (2) ถึง (3)
- (4) เอกสารประกอบการเลื่อนข้ามสายงาน (เอกสารหมายเลข 3.3) ถ้ามี

7. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

เมื่อได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว จะต้องปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งตามที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือตามที่กรมประชาสัมพันธ์พิจารณาเห็นสมควร โดยให้รวมถึงตำแหน่งที่สังกัดอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

สำเนาถูกต้อง

อ. น.

(นางสาวอุตมพร มณีรัตนฉัตรชัย)

บุคลากร 6ว

12 พ.ย. 50

(ลงชื่อ) ปราโมช รัฐวินิจ

(นายปราโมช รัฐวินิจ)

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์